



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช จัดพิมพ์โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ, มิถุนายน 2552</p> <p>ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลแนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรดังกล่าว ประกอบด้วย โครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย การประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย และการประเมินผลงานขององค์กร ความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ระบุกรอบหรือแนวปฏิบัติในการทำงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงอาศัยแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักรเป็นหลัก ซึ่งการทำงานของสภามหาวิทยาลัยควรมีการซักซ้อมความเข้าใจก่อนเริ่มต้น ประธานฯ จึงเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมสมาชิกสภามหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย</p>	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	<p>1. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษาของอิสราเอล</p> <p>2. สรุปผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้านการควบคุมและการจับกุมจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		3. มหาวิทยาลัยขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จในวโรกาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีเปิดอาคาร “วชิรานุสรณ์” คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร “วชิรานุสรณ์” คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยจะนำส่งบัตรเชิญ ให้แก่กรรมการต่อไป	
3	นายศิริ ชมชาญ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเป็นรายการปลีกย่อยต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจาก สถาบันการศึกษาอื่น ทำให้การนำใบเสร็จของมหาวิทยาลัยไปเบิกกับหน่วยงาน ของผู้ปกครองจะเบิกได้เฉพาะค่าหน่วยกิตเท่านั้น เป็นการสูญเสียโอกาสในการ เบิกตามสิทธิ จึงเสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย	ที่ประชุมทราบ
4	คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะ ดำเนินการกองทุนอสังหาริมทรัพย์	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน โครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของ บุคลากรและหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพลโยธิน 45 โดยกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	อนุมัติ
5	วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตและบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน โดยเอกชนหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	อนุมัติ
		รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม	ที่ประชุมทราบ
6	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผน ปฏิบัติราชการประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		การรับโอนห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
		การขออนุมัติกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	อนุมัติ และกรรมการมีข้อสังเกตและข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 1. การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ควรเป็น การกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานหลักที่มีความจำเป็นจริง ๆ โดยมีแผน ระยะเวลาใช้คืนไม่ยาวนาน เพื่อลดภาวะความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)			2. เนื่องจากปัจจุบัน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเงินทุนสะสมประมาณ 80 ล้านบาท จึงไม่น่าจะมีความจำเป็นในการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อก่อสร้างอาคารสารสนเทศ อธิการบดีได้ชี้แจงว่า เงินทุนสะสมดังกล่าวไม่ใช่เงินทุนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี แต่เป็นเงินทุนของโครงการต่าง ๆ ที่เปิดสอนในวิทยาเขต-สุพรรณบุรี ซึ่งการใช้เงินคืนเป็นหน้าที่ของโครงการฯ
		งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	อนุมัติและได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยว่า ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างหรือปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียง ไปสู่สังคมภายนอกอาจลงทุน โดยการจ้างบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการ
		การแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต ชมภูนิช พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกุลยุทธชน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี
		การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552	อนุมัติ
		รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) จำนวน 32 หน่วยงาน	ที่ประชุมทราบ
7	คณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ	การขออนุมัติหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ โดยขออนุมัติร่างประกาศสภาฯ จำนวน 2 ฉบับ	อนุมัติในหลักการ โดยให้ปรับปรุงร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ ตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการออกประกาศฯ แล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไปด้วย
8	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	การขออนุมัติปรับแก้ไขข้อความในร่างนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องจาก นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันที่ 11 – 28 กันยายน พ.ศ. 2552 จึงไม่สามารถรับเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้ ประธานฯ จึงเสนอให้ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด แทน	อนุมัติ
		คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้บริหาร ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมนำกลับไปพิจารณาและสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำมาหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป	ที่ประชุมทราบ
10	คณะกรรมการจัดทำร่างนโยบาย คณะ สถาบัน สำนัก มก.	การขออนุมัติปรับปรุงข้อความในข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2552	อนุมัติให้ปรับปรุงข้อความในข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2552 ตามเสนอ และให้จัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี ร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) ก่อนออกประกาศฯ
		นโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติ
11	คณะกรรมการสรรหาฯ	การขออนุมัติแนวทางการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับเดิม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์นิตติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ได้ให้ความเห็นว่า ควรใช้แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 -2555) เป็นแนวทางในการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานคณะวนศาสตร์ สำนัก-บริการคอมพิวเตอร์ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และสำนัก-หอสมุด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อบังคับเดิม พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย	เห็นชอบ
12	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ	การขออนุมัติแนวทางการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และขอขยายเวลาการดำเนินการสรรหา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13	คณะเกษตร	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	อนุมัติ
		การขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นางเบญจมาศ ศิลาชัย อำนวยการบ้านาญ	อนุมัติแต่งตั้งนางเบญจมาศ ศิลาชัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาพืชสวน
		การขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ GAP, GMP, HACCP เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าเกษตรตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ศึกษาการปฏิบัติงานจริง 2. การรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ควรเน้นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานวิจัยและควรมีการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตเพื่อประเมินคุณภาพของการศึกษา 3. เนื่องจากเนื้อหาบางรายวิชามีความคล้ายคลึงกับรายวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เช่น วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวชั้นสูง จึงอาจขอความร่วมมือในเรื่องอาจารย์ผู้สอนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 4. ควรเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบูรณาการความรู้ในการสร้างเครื่องมือที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมือตัดอ้อย เครื่องมือขุดมันสำปะหลัง เครื่องมือผลิตมันเส้นจากมันสำปะหลังสด และเครื่องเกี่ยวข้าว เป็นต้น รวมถึงการคิดค้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณสูง และการสร้างพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม	
คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของการศึกษาในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ควรมีจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 มากกว่า แผน ก แบบ ก 2	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 (ต่อ)			2. จากผลการทำวิจัยสถาบัน ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ความสามารถในการทำงาน ความอดทนอดกลั้น ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ จึงควร สอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปในส่วนของรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการด้วย
14	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	อนุมัติ
15	คณะประมง	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	
16	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	
17	คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) จำนวน 4 หลักสูตร	
18	คณะวิทยาการจัดการ	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	
19	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้ท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางการจัดการวิศวกรรม คณะควรมีการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในอนาคต และสร้างเป็นหลักสูตรของตนเอง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 (ต่อ)			2. การกำหนดครายจ่ายของโครงการค่อนข้างต่ำ โครงการควรเพิ่มงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน การให้ทุนการศึกษาแก่นักคิด หรือการลงทุนในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา และงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี โครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในข้อ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการผลิตวิศวกร โครงสร้างที่สามารถบริหารจัดการงานด้านโครงสร้างวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาแล้วควรระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน โดยให้ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องเรียนปรับวิชาพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถเรียนในหลักสูตรนี้ได้ 2. การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ไม่มีผลต่อการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ดังนั้น จึงควรระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาทราบข้อมูลและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แผน ก แบบ ก (2)	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ- การบิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
20	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างเคร่งครัดและควรดำเนินการทุกปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และควรกำหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ตรงกับภาระงานสอนที่รับผิดชอบ 2. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายระดับชาติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพื่อให้รายวิชาสหกิจศึกษามีคุณภาพ ควรเพิ่มจำนวนหน่วยกิต เป็น 6 – 18

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 (ต่อ)			<p>หน่วยกิต เนื่องจากรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริงกับผู้ใช้บัณฑิต เช่น โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข อบต. อบจ. รวมทั้งจะช่วยให้ทราบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง</p> <p>3. การสร้างหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาเขตควรเตรียมการรองรับและตรวจสอบจำนวนอัตรากำลังที่ ก.พ. จะพิจารณาจัดสรรให้รวมถึงงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุน และต้องติดตามความต้องการบัณฑิตในอนาคตและปรับจำนวนรับนิสิตเข้าศึกษาให้สอดคล้องกัน</p> <p>4. เนื่องจากหลักสูตรไม่เน้นสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อเป็นการหาจุดเด่นหรือจุดสนใจให้กับผู้ต้องการเข้าศึกษา จึงควรมุ่งเน้นในเรื่องสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร และความปลอดภัยของการทำงาน ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดและเป็นปัญหาระดับประเทศในปัจจุบัน เช่น โรคต่าง ๆ จากพาราไซต์ในอาหาร เป็นต้น</p>
21	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร	อนุมัติ
22	กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)	การขออนุมัติยกฐานะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถานภาพเทียบเท่า “กอง” ภายใต้สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน	
23	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จากเดิม 8 ฝ่าย เป็น 5 ฝ่าย	
24	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย และรองศาสตราจารย์ 1 ราย	อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามเสนอ
25	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผล การปฏิบัติงานฯ	การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	เห็นชอบ
26	ก.บ.ม.	การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมได้พิจารณา โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขข้อ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 (ต่อ)			บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของอาจารย์ฯ ควบคู่กันไปด้วย ตามเอกสารที่ได้เสนอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประธานฯ ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
		รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
27	สำนักประกันคุณภาพ	รายงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2551	เห็นชอบ
28	คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
29	สำนักงาน ก.พ.ร. มก.	การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ที่ประชุมทราบ
30	กองคลัง	สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ปีงบประมาณ 2552	
31	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	การแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri